
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ   สมัยที ่1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 
วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ.เมือง  จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มาประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
6. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
7. นายถี   ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
8. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
9. นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
10. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
11. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
12. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8  
13. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
14. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
15. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
16. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
17. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
18. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
19. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
20. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
21. นายชมพู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
22. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
23. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
24. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
25. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
26. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
27. นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
28. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
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29. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
30. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
31. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  (ลากิจ) 
2. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  (ลากิจ) 
3. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  (ลากิจ) 
4. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7  (ลากิจ) 
5. นายสมชาย  จันทร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12  (ลากิจ) 
6. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  (ลากิจ) 
7. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16  (ลากิจ) 
8. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16  (ลากิจ) 
9. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17  (ลากิจ) 
10. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18  (ลากิจ) 
11. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21  (ลากิจ) 
12. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21  (ลากิจ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี     แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ 1.1 เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ย้าย

มาใหม่ จ านวน 2 คน  ได้แก่ 
1. น.ส.อภิญญา  บุญรักษา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมา

จาก อบต.บ้านถ่อน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
2. น.ส.ธิดารัตน์  แสนปุชุม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน                

ย้ายมาจากเทศบาลต าบลหนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
1.2  เรื่องการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านผึ้ง ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญ
สมาชิก อบต.ร่วมเดินในขบวนพาเหรดพิธีเปิดกีฬา อบต. ในเวลา 07.30 น. ตั้งขบวน
ที่หน้าป้อมต ารวจชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 แต่งกายชุดวอร์มกีฬา 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด - ผมขอแจ้งให้ทราบเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. 
นายก อบต.  วันที่  24 มีนาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้  พวกเราเป็นข้าราชการการเมืองขอให้

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและขอให้วางตัวเป็นกลางห้ามไปขึ้นเวทีใน
งานต่างๆอย่าไปเก็บบัตรประชาชน ระวังจะโดนตัดสิทธิทางการเมือง ใครมีลูกหลาน
อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้งก็ขอให้แจ้งลูกหลานให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.

2561  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มีผม           ขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562  

ว่าจะให้มีกี่สมัย โดยก าหนดอย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แต่ละสมัยจะเริ่ม
เมื่อใดและก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 ว่าจะเริ่มตั้งแต่
เมื่อใด 
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นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ 4 สมัย  
ส.อบต.หมู่ 10              โดยสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2562 
                               สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 
                               สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 2562 
นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ส.อบต.หมู่ 22              ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 2562 

และเสนอสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ.2563   ตั้งแต่วันที่  1-15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ             -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ 
2562 เป็น 4 สมัย โดยสมัยที่ 1 ก าหนดไว้แล้ว 1-15 กุมภาพันธ์ 2562  
- สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2562 
- สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 
-  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่  16-30 ตุลาคม 2562 
และก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่ 1-15  
กุมภาพันธ์ 2563 ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม                   - มีมติเห็นชอบ 29 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ             3.2  กองการศึกษา ขออนุมัติโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
จากค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องปรับอากาศ   งบประมาณตั้งไว้ 482,400 บาท              
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ   ขนาด   
30,000 บีทียู จ านวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน 40,200 บาท เพื่อติดตั้ง ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านผึ้ง 

 ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัสน์ภายในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของ อบต.บ้านผึ้ง ทั้ง 4 แห่ง งบประมาณจ านวน 482,400 บาท รายละเอียด 
ตามท่ี อบต.บ้านผึ้ง ก าหนด 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด       - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอชี้แจง อบต.บ้านผึ้ง              
นายก อบต.                ได้พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญ โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ก็ได้ 

สร้างอาคารใหม่ครบทั้ง 4 ศูนย์แล้ว เหลือแต่ภูมิทัศน์ ซึ่งยังไม่สวยงาม ผมอยากให้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงาม เห็นแล้วน่ามาเรียน ได้ไปดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่เทศบาลต าบลอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท าได้ดีมาก ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดีเด่น มีสนามเด็กเล่นที่ทันสมัย มีสระว่ายน้ า ผมตั้งใจจะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของ อบต.ได้มาตรฐานและมีแผนจะเปิดรับเด็กระดับอนุบาลในปี 2563 ประกอบ 
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กับทางกองสาธารณสุขได้แจ้งว่าการติดตั้งแอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าเกิดมีเด็กป่วย 
เป็นหวัดจะสามารถแพร่เชื้อหวัดไปติดคนอ่ืนได้โดยง่าย จึงคิดว่าจะยังไม่ติดแอร์  
จะขอโอนงบประมาณค่าเครื่องปรับอากาศ จ านวน 482,400 บาท ไปเป็นค่าจ้าง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านผึ้ง ที่สมควรท าก่อน 

ประธานสภาฯ             -  ผมขอมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                   -  มีมติเห็นชอบ 29 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ             3.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เรื่อง การควบคุมการ 
                             เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ........ โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ 
                             ผมเห็นว่าข้อบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน สามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ จึงขอ 
                             มติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                   -  มิมติเห็นชอบ 29 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ              -  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ...... ในวาระท่ี 1 พิจารณาหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลและลงมต ิ
ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด       -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน หลักการและเหตุผล 
นายก อบต.               เนื่องจากปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านกันเยอะทั้งวัว ควาย หมู เป็ด ไก่ หมา แพะ 

แกะ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ซึ้งมีสัตว์จรจัด ซึ้งอาจน าเชื้อโรคมาสู่คนได้ บางทีชาวบ้านน าวัว  
ควาย ไปเลี้ยงข้างถนน แล้วถูกรถชน คนขับรถต้องเดือดร้อน เพราะเจ้าของวัว ควาย  
ไม่ดูแลให้ดี บางทีรถชนวัว ควาย แล้วเจ้าของไม่ไปแสดงตัว เพราะกลัวจะต้องจ่ายค่า 
ซ่อมรถอาจจะแพงกว่าค่าสัตว์ บางทีคนเลี้ยงไก่ชนแล้วถูกรถชนไปเรียกค่าไก่เขาตัว 
ละ 4-5 พัน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของคนขับรถ คนเลี้ยงไก่ต้องระมัดระวังอย่าให้สัตว์ไป 
อยู่บนถนน หรือบางทีคนเลี้ยงหมูไม่ดูแลคอกหมูให้ดีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน  
เมื่อเดือนก่อนก็มีเรื่องร้องเรียนคอกหมู หมู่ 19 ว่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวนซึ่งจะต้องท า 
บ่อบ าบัดน้ าเสียจากคอกหมูให้ดี ถ้ามีกลิ่นเหม็นก็สามารถใช้น้ า EM โรยแก้ไขดับกลิ่น 
เหม็นได้ หรือถ้าบ้านใครมีน้ าเสียเยอะก็สามารถใช้ระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดไป 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในบ้านของตนเองได้   

                              ผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง  เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.........ให้ทราบดังนี้ (อ่านหลักการ 
และเหตุผล แห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ.......ให้ที่ประชุมทราบ) ส่วนรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติผมจะให้ปลัด อบต. 
ชี้แจง 
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นายประพันธ์ เพ่ิมพูล     -  (อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปลัด อบต.                 ปล่อยสัตว์ พ.ศ.......ให้ที่ประชุมทราบ) 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต. ผมขออภิปรายร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  
ส.อบต.หมู่ 10             ในข้อ 5(2) ในพื้นที่ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด เช่น วัว กระบือ ที่ 

ก าหนดอย่างละไม่เกิน 10 ตัว บางคนเลี้ยงวัว ควาย มากกว่า 30 ตัว จะท าอย่างไร  
จะให้เอาไปเลี้ยงตามที่สาธารณะได้แค่ 10 ตัว น่าจะน้อยไป ขอให้ช่วยดูข้อนี้ด้วย  
น่าจะเพ่ิมจ านวนให้มากกว่านี้ 

ประธานสภาฯ             - ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณา หากเห็นว่าข้อใดควรแก้ไขก็ให้เสนอในวาระท่ี 2  
         วาระแปรญัตติ ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง  

เ รื่ อ ง  การควบคุมการ เลี้ ย งหรื อปล่ อยสัตว์  พ .ศ . . . . . . . . . . . .  ในวาระที่  1                    
รบัหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม                  -  มีมติเห็นชอบ 29 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ            -  ขอพักการประชุมและนัดประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
ที่ประชุม                  -  รับทราบ 

พักการประชุม   เวลา  11.45  น. 

 
  (ลงชื่อ)    ประพันธ์   เพ่ิมพูล   ผู้จดรายงานการประชุม. 

                   ( นายประพันธ์  เพ่ิมพูล  )         
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง     
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วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  อ.เมือง  จ.นครพนม  
เริ่มประชุมต่อ  เวลา  13.20 น.  สมาชิก อบต.มาประชุม  จ านวน  30 คน 

ประธานสภาฯ  3.4  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์     
พ.ศ...... ในวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ สมาชิก อบต.ทุกท่าน เป็นคระกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  ขอให้สมาชกิ อบต.เสนอความเห็นได้ 

นายคล้าย  ตะวงษ์ -  ผมเห็นว่าร่างข้อบัญญัติต าบลนี้น่าจะไปซื้อแจงชาวบ้านก่อน ผมเห็นว่าการ 
ส.อบต.ม.2 ก าหนดให้เลี้ยงวัว ควาย ได้แค่ 10 ตัว น้อยเกินไป น่าจะออกระเบียบบังคับคนด้วย 

ห้ามไปหาของป่า เพราะคนท าลายป่าสาธารณะมากกว่าสัตว์อีก  
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่เห็นด้วยในจ านวนสัตว์ที่ก าหนดไว้ก็ให้เสนอขอแปรญัตติได้  
นายก อบต. แต่จะให้ไปออกระเบียบห้ามคนเข้าไปใช้ที่สาธารณะประโยชน์ไม่ได้ เรื่องนั้นเป็นเรื่อง

ของแต่ละหมู่บ้านจะไปพิจารณากันเอง ก าหนดระเบียบของหมู่บ้านว่าจะห้ามคน
หมู่บ้านอื่นเข้าไปใช้ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเราหรือไม่ หรือจ ากัดช่วง
ระยะเวลาเดือนใดที่จะห้ามไปหาประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ ขอให้แต่ละ
หมู่บ้านไปพิจารณาด าเนินการเอง 

นายสมคิด อุดมศักษ์ -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ผมขอเสนอแปรญัตติ ในข้อ 5(2)   
ส.อบต.ม.23 ในจ านวนวัว กระบือ จากอย่างละไม่เกิน 10 ตัว เป็นอย่างละ 40 ตัว   

แพะ แกะ อย่างละ 20 ตัว  
เป็ด ไก่ ห่าน อย่างละ 50 ตัว 

นายบุญมา ร่อนดี -  เรียนท่านประธานสภา ละสมาชิก อบต.  ผมขอเสนอแปรญัตติ จ านวนวัว กระบือ  
ส.อบต.ม.12  เป็นอย่างละไม่เกิน 25 ตัว  แพะ  แกะ  เป็นอย่างละไม่เกิน 10 ตัว  เป็ด ไก่ ห่าน  

อย่างละไม่เกิน 200 ตัว 
นายล าเลียง  ตะวงษ์ -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.  ผมขอเสนอแปรญัตติ  จ านวนวัว กระบือ  
ส.อบต.ม.13 เป็นอย่างละไม่เกิน 50 ตัว   

แพะ  แกะ  เป็นอย่างละไม่เกิน 20 ตัว   
เป็ด ไก่ ห่าน  เป็นอย่างละไม่เกิน 200 ตัว   
ม้า ลา  คงเดิม  ไม่เกินอย่างละ 5 ตัว 

ประธานสภาฯ -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับค าเสนอขอแปรญัตติของ   นายล าเลียง                
ตะวงษ์ อบต. หมู่ 13  ในข้อ 5(2)  ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
2.1 ที่สาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน (ป่าช้า) 
2.2 ล าห้วยสาธารณประโยชนป์ระจ าหมู่บ้าน 
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2.3 หนองน้ าสาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน โดยสัตว์ที่ให้เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
ได้แก่ 

วัว กระบือ   อย่างละไม่เกิน  50  ตัว 
แพะ  แกะ  อย่างละไม่เกิน  20  ตัว 
เป็ด  ไก่  ห่าน  อย่างละไม่เกิน  200  ตัว 
ม้า  ลา   อย่างละไม่เกิน  5  ตัว 

- สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -  มิมติเห็นชอบ 25 เสียง 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -  มีมติไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  5  เสียง 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับค าเสนอขอแปรญัตติของ นายบุญมา ร่อนดี  

สมาชิก อบต.หมู่ 12  ที่ขอเสนอห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณประโยชน์  
โดยที่ให้เลี้ยง  ได้แก่   

วัว  กระบือ   อย่างละไม่เกิน  25  ตัว 
แพะ  แกะ  อย่างละไม่เกิน  10  ตัว 
เป็ด  ไก่  ห่าน  อย่างละไม่เกิน  100  ตัว 
ม้า  ลา   อย่างละไม่เกิน  5  ตัว 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ  0  เสียง 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -  มีมติไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  5  เสียง 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบกับค าเสนอขอแปรญัตติของ นายสมคิด  อุดม
ศักดิ์   

สมาชิก  อบต.หมู่ 23  ที่ขอเสนอห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณประโยชน์  
โดยสัตว์ที่ให้เลี้ยง  ได้แก่   

วัว  กระบือ    อย่างละไม่เกิน  40  ตัว 
แพะ  แกะ  อย่างละไม่เกิน  20  ตัว 
เป็ด  ไก่  ห่าน  อย่างละไม่เกิน  50  ตัว 
ม้า  ลา    อย่างละไม่เกิน  5  ตัว 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -  มีมตเิห็นชอบ  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 
   มีมติไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง 
  3.5  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์              

พ.ศ...... ในวาระท่ี 3  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลหรือไม่ 
 ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลได้  ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  29 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายบุญมา  ร่อนดี -  ผมขอแจ้งให้ทราบคือผมได้เป็นอาสาสมัครฝนหลวง ถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหาแห้งแล้ง 
ส.อบต.หมู่ 12  และต้องการฝนหลวง สามารถติดต่อประสาน ผมเพื่อขอฝนหลวงได้ ให้ดูพ้ืนที่ด้วย  

ในช่วงเก่ียวข้าวหรือปลูกมันจะขอไม่ได้ และผมเป็นอาสาสมัครประกันภัย ท่านใดจะ
ท าประกันภัยหรือประกันชีวิต  สามารถติดต่อผมได้   

ที่ประชุม  -  รับทราบ  
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ทราบ อบต.ได้ท า
นายก อบต.  ประกาศห้ามเผาตอชังฟางข้าวในที่นาแล้ว ชาวบ้านชอบเผาที่นากัน  ท่านผู้ว่าได้ 

ประกาศต าบล บ้านผึ้ง เป็นเขตควบคุมไฟป่า ห้ามเผาตอซังข้าวในที่ดินเด็ดขาด ผู้ใด
จุดไฟเผา นายอ าเภอจะด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด ขอให้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านทราบด้วย เรื่องการเล่นการพนันไฮโลในงานศพ  มีคนไปร้องศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ ขอให้พวกเราช่วยกันดูแลอย่าให้มี ผิดต่อธรรมนูญสุขภาพต าบลที่ต าบลบ้าน
ผึ้ง  ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดีแล้ว  นายอ าเภอได้คาดโทษไว้ถ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ใดปล่อยให้มี
การเล่นการพนันจะมีโทษทางวินัย 

     เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้ประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์ไปครบทุกหมู่บ้าน
แล้ว  ฝากสมาชิก อบต.ทุกท่านช่วยกันต่อไป  โดยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน 
เดี๋ยวนี้ซื้อของเล็กน้อยก็จะไม่ขอถุงใส่กันแล้ว 

    เรื่องกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ยังมีการเรียนเหมือนเดิม ฝากทุกท่านช่วยดูแลการ
น าส่งผู้สูงอายุไปโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย 

    เรื่องการให้ อบต.ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน เพ่ือจะไปขอบ้านเลขที่
จากอ าเภอนั้น  ถ้าเป็นบ้านที่สร้างก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2560 นั้น  อบต.ไม่สามารถ
ออกหนังสือรับรองได้ ให้ปฏิบัติเหมือนเดิมคือให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองและ รพ.สต.รับรอง
การมีส้วม  เพราะ อบต.บ้านผึ้ง  เริ่มใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร ตามประกาศผังเมืองรวม 
จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่  10 มีนาคม 2560  ผู้ใดจะขออนุญาตสร้างบ้าน ต่อเติมหรือ
รื้อถอน  จะต้องมาแจ้งขออนุญาต อบต.ก่อน  อบต.จึงจะออกหนังสือรับรองสิ่งปลูก
สร้างให้ได้  ส่วนผู้ใดจะออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเพ่ือจะไปขอกู้เงินกับธนาคาร 
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หรือบริษัทศรีสวัสดิ์นั้น  อบต.ออกหนังสือให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนจะต้องมาดูหรือประเมินสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเอง ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม  14.35  น. 
 
 

         (ลงชื่อ)    ประพันธ์   เพ่ิมพูล    ผู้จดรายงานการประชุม. 
               ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
 

 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท ำกำรตรวจสอบรำยงำน

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  
ประจ ำปี  พ.ศ.2562   ในวันที่  12  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562   โดยได้ท ำกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ด้วยแล้ว 

 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธำนกรรมกำรฯ 
                                         ( นำยสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 23 
 

            (ลงชื่อ)         คล้ำย   ตะวงษ์      กรรมกำรฯ 
                                ( นำยคล้ำย   ตะวงษ์ ) 
                           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
 

             (ลงชื่อ)      ถำวร  บวัสุวรรณ์      กรรมกำรฯ 
                                 ( นำยถำวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุม 
สภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  วันที่  12 กุมภำพันธ์  
พ.ศ.2562  แล้ว   เมื่อวันที่  14  มิถุนำยน พ.ศ.2562 
 

             (ลงชื่อ)     สมสี   สีคะ        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               ( นำยสมสี  สีคะ ) 
                   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 

 
 

 
 

 
 
 


